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Ann María Andreasen

Frá: Þorkell Heiðarsson

Sent: 20. júní 2017 15:50

Til: USK Skipulag

Afrit: Trausti Jónsson

Efni: Borgarlína - Bókun aths

Hér er athugasemd hverfisráðs Árbæjar. 
  
  
Bókun/athugasemd hverfisráðs Árbæjar vegna breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur vegna fyrirhugaðrar 
borgarlínu. 
 
Hverfisráð Árbæjar hefur kynnt sér fyrirliggjandi tillögu/drög að aðalskipulagsbreytingu vegna lagningar 
borgarlínu sem send var ráðinu til umsagnar þann 31.05.2017 og gerir eftirfarandi athugasemdir: 
Hverfisráð Árbæjar lýsir yfir áhyggjum sínum á að fyrirliggjandi hugmyndir um staðsetningu borgarlínunnar gera 
að því er virðist ekki ráð fyrir að Árbæjarhverfið sem nú telur um 12.000 íbúa tengist henni. Innan hverfisins er 
að finna fjölmennustu götu landsins og marga af stærstu vinnustöðum höfuðborgarsvæðisins. Miðað við 
tillögurnar sem hverfisráði voru kynntar virðist ekki gert ráð fyrir að borgarlínan þjóni þeim miklu hagsmunum 
sem þarna eru augljóslega á ferðinni. 
  
BKV 
  
  
Þorkell Heiðarsson 
  
Formaður hverfisráðs Árbæjar 
GSM: 822 7808 
thorkell.heidarsson@reykjavik.is 
  
  

__________________________________ 

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur 

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef 

nauðsyn krefur. 


